

## THỜI SỰ TÔN GIÁO

### MỘT SỐ TÌNH HÌNH TÔN GIÁO VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÔN GIÁO NĂM 2008

Năm 2008 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị lớn của đất nước, năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2006 – 2010. Thành tựu của hơn 20 năm qua đã khẳng định công cuộc Đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo phù hợp với tiến trình phát triển của đất nước, vững chắc đi vào cuộc sống và trở thành tài sản rất đáng tự hào của toàn thể nhân dân ta, trong đó có đồng bào các tôn giáo. Bên cạnh đó, chúng ta cũng còn phải chịu sự tác động của không ít yếu tố không thuận lợi như thiên tai, bão lũ, úng lụt, suy thoái kinh tế toàn cầu, lạm phát trong nước tăng cao, giá trị thực tế giảm sút... ảnh hưởng đến nền kinh tế và đời sống nhân dân nói chung và bộ phận đồng bào có tôn giáo nói riêng.

Về tôn giáo, trước những chuyển biến tích cực của đời sống tín ngưỡng, tôn giáo, đại bộ phận chức sắc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo an tâm, phấn khởi, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội; đời sống tín ngưỡng, tôn giáo và hoạt động của các tổ chức, cá nhân tôn giáo diễn ra sôi động, cơ bản tuân thủ pháp luật và sự hướng dẫn, quản lý của các cấp chính quyền. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của cấp uỷ, chính quyền các cấp, sự phối hợp của các ngành trong hệ thống chính trị, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo, nhìn chung tình hình tôn giáo tiếp tục ổn định, chính sách

tôn giáo được thực hiện ngày một tốt hơn, đồng bào các tôn giáo đoàn kết trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia xây dựng phát triển đất nước.

Công tác tôn giáo nói chung và công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo nói riêng tiếp tục đạt được những kết quả tốt, được đánh dấu bằng những ý kiến tham mưu, đề xuất chính xác, hữu hiệu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp giải quyết các vấn đề tôn giáo đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2008 được các tỉnh, thành phố quan tâm là tập trung tổng kết, sơ kết đánh giá việc thực hiện những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn giáo như: tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) về công tác tôn giáo; đánh giá 4 năm thực hiện *Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo* và *Nghị định 22/2005/NĐ-CP* của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của *Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo*; sơ kết 3 năm triển khai thực hiện *Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin Lành*.

Các lĩnh vực công tác khác cũng được tổ chức thực hiện rất hiệu quả như:

- Về tuyên truyền, phổ biến và tổ chức các lớp tập huấn về nghiệp vụ công tác tôn giáo: Năm 2008, Ban Tôn giáo Chính phủ đã tổ chức được 09 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo tại các tỉnh, thành phố, có khoảng 1.500 người tham dự; 16 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác đối với đạo Tin Lành cho cán bộ cơ sở, với khoảng 3.000 người tham dự;

phát hành tập tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo cho cán bộ cấp xã, phường. Nhiều sinh hoạt tôn giáo của các tổ chức tôn giáo đã lồng ghép các chương trình phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước thông qua kì An cư Kiết hạ của Phật giáo, lớp bồi dưỡng giáo lí của đạo Công giáo, đạo Tin Lành và Phật giáo Hoà Hảo.

- Về đăng kí hoạt động và công nhận tổ chức tôn giáo: Tính đến tháng 12 năm 2008, Ban Tôn giáo Chính phủ được Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền ra quyết định công nhận về mặt tổ chức cho 03 tổ chức tôn giáo là: Cộng đồng tôn giáo Baha'i Việt Nam, Giáo hội Phật Đường Nam Tông Minh Sư đạo, Minh Lí đạo Tam Tông Miếu và 04 hệ phái của đạo Tin Lành: Tổng hội Báp tít Việt Nam (Ấn điển - Nam phương), Hội Thánh Báp tít Việt Nam (Nam phương), Hội Thánh Trưởng Lão Việt Nam và Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm Việt Nam. Ngoài ra, Hội Thánh Menonite Việt Nam đã tổ chức Đại hội đồng lần thứ nhất, đang hoàn chỉnh hồ sơ để được công nhận về mặt tổ chức. Ngoài ra, đã cấp giấy chứng nhận đăng kí hoạt động tôn giáo cho 13 dòng tu, hội đoàn của Công giáo, đang nghiên cứu xem xét một số hồ sơ của tổ chức, cá nhân tôn giáo xin đăng kí hoạt động và công nhận về mặt tổ chức.

- Về sinh hoạt tôn giáo của tín đồ, chức sắc, nhà tu hành, các lễ nghi tôn giáo tại các cơ sở thờ tự diễn ra bình thường, đặc biệt những cuộc lễ trọng của các tổ chức tôn giáo năm 2008 được tổ chức trang nghiêm trọng thể với hình thức và quy mô lớn, đông đảo tín đồ và người dân tham gia. Các tôn giáo chú trọng củng cố tổ chức bộ máy, phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, chuyển chức sắc, nhà

tu hành để chăm lo việc đạo theo Hiến chương và quy định của pháp luật.

Năm 2008 theo thống kê của 41/63 tỉnh, thành phố có 1.828 người được phong chức, 464 người được bổ nhiệm và 406 người được chuyển chức; hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chức sắc, nhà tu hành trong các tôn giáo được duy trì và mở rộng quy mô, hình thức đào tạo: Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục tổ chức chiêu sinh khoá học 2008 – 2012; Học viện Phật giáo Nam tông Khmer sau khi chiêu sinh khoá I vào năm 2007, đang xúc tiến thủ tục xin cấp đất xây dựng tại Thành phố Cần Thơ; Đại chủng viện Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho mở cơ sở II tại Tòa Giám mục Bùi Chu (Nam Định); Đại chủng viện Huế, Thánh Quý (Cần Thơ), Thánh Giuse Tp. Hồ Chí Minh và cơ sở II tại Xuân Lộc (Đồng Nai) chiêu sinh khóa mới năm 2008. Việc xuất bản, in ấn kinh sách, ấn phẩm tôn giáo được các tổ chức, cá nhân tôn giáo quan tâm nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo. Năm 2008, Nhà xuất bản Tôn giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ cấp giấy phép xuất bản 915 đầu sách và ấn phẩm liên quan đến tôn giáo, trong đó 613 đầu sách, 251 đĩa VCD - CD và 51 đầu lịch, với trên 2 triệu bản (riêng sách và ấn phẩm Phật giáo phục vụ Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc 2008 tại Việt Nam là 40 ấn phẩm); tiếp tục hỗ trợ đợt 02 để in kinh sách Phật giáo Nam tông Khmer. Việc nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới các cơ sở thờ tự được các tổ chức, cá nhân tôn giáo chú trọng đầu tư và chính quyền tạo điều kiện. Trong năm 2008, có 491 cơ sở thờ tự được xây mới, 270 cơ sở thờ tự được cải tạo, nâng cấp và đã có nhiều cơ sở thờ tự được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Quan hệ quốc tế và hoạt động đối ngoại tôn giáo được tăng cường, ngày càng mở rộng. Nhà nước tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân tôn giáo tham gia một số hoạt động tôn giáo quốc tế qua việc trao đổi đoàn, tham dự các diễn đàn, hội thảo quốc tế. Năm 2008, số lượng chức sắc các tôn giáo xin đi nước ngoài tăng nhiều so với năm 2007. Các tổ chức tôn giáo nước ngoài tăng cường vào Việt Nam thăm, tìm hiểu và trao đổi về tình hình tôn giáo ở Việt Nam như: đoàn Thiên sư Thích Nhất Hạnh và Tăng thân Làng Mai (Pháp) vào dự Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc và tổ chức một số hoạt động tôn giáo; đoàn đại diện Tòa Thánh Vatican do Thứ trưởng ngoại giao Tòa Thánh Parolin làm trưởng đoàn; đoàn Viện Liên kết toàn cầu (Mỹ) vào thăm và kí chương trình hỗ trợ phổ biến chính sách, pháp luật về tôn giáo; đoàn Cục Tôn giáo Trung Quốc vào thăm và trao đổi về tình hình tôn giáo và công tác tôn giáo giữa hai nước. Ngoài ra, Ban Tôn giáo Chính phủ thường xuyên có các cuộc tiếp xúc với đại diện đại sứ quán các nước như Mỹ, Liên minh Châu Âu, Lào, Campuchia, v.v... để trao đổi và cung cấp những thông tin chính xác, khách quan về tình hình tôn giáo và việc thực hiện chính sách tôn giáo của Việt Nam; nhiều đoàn đi tham gia các hội nghị, hội thảo đối thoại về tín ngưỡng, tôn giáo và hoạt động tôn giáo quốc tế và liên quan đến tôn giáo như: đoàn đi nghiên cứu và tìm hiểu về tình hình tôn giáo tại Thái Lan, Hàn Quốc, Ấn Độ; đoàn đại diện chức sắc các tôn giáo tham dự “Đối thoại hợp tác liên tôn khu vực Châu Á - Thái Bình Dương” lần thứ 4 tại Campuchia; “Đối thoại tín ngưỡng Á - Âu” tại Hà Lan; dự Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo thế giới

lần thứ V tại Nhật Bản; triển khai thỏa thuận hợp tác về công tác tôn giáo với Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước; hỗ trợ và tạo điều kiện giúp đỡ các tổ chức, cá nhân tôn giáo tham gia các hoạt động đối ngoại.

- Việc triển khai thực hiện *Chỉ thị 01/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin Lành* tiếp tục được thực hiện tại các địa phương. Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg ngày 04/02/2005, Ban Tôn giáo Chính phủ đã ban hành các kế hoạch triển khai cụ thể đối với các vùng, miền và đạt được kết quả nhất định. Tính đến năm 2008, tại khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc có 122 điểm nhóm được cấp đăng kí sinh hoạt, khoảng 30 điểm nhóm khác đang được xem xét; khu vực các tỉnh Tây Nguyên và Bình Phước có 134 chi hội được công nhận (trong đó có 01 chi hội thuộc Hội Truyền giáo Cơ Đốc Việt Nam), có 1.165 điểm nhóm thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) đăng kí hoạt động, cùng với khoảng 230 điểm nhóm của các hệ phái Tin Lành khác đang hoạt động bình thường theo pháp luật.

Những kết quả đạt được về công tác tôn giáo trong năm qua tiếp tục khẳng định chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta về tôn giáo, biểu hiện qua một số sự kiện tôn giáo tiêu biểu liên quan đến tôn giáo diễn ra tại Việt Nam như:

+ Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc 2008 được Chính phủ Việt Nam đăng cai tổ chức thành công, với sự tham dự của 4.000 đại biểu, khách quốc tế khoảng 2.000 người đến từ 74 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đây là một hoạt động văn hoá tôn giáo lớn nhất được tổ chức tại Việt Nam từ trước đến nay, được các tổ chức, cá nhân và khách quốc tế đánh giá cao.

+ Theo Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo, năm 2008 Nhà nước ta công nhận về mặt tổ chức cho nhiều tôn giáo và tổ chức tôn giáo nhất: Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Ban Tôn giáo Chính phủ ra quyết định công nhận cho 03 tổ chức tôn giáo: Cộng đồng tôn giáo Baha'i Việt Nam, Giáo hội Phật Đường Nam Tông Minh Sư đạo, Minh Lí đạo Tam Tông Miếu và 04 hệ phái của đạo Tin Lành: Tổng hội Báp tít Việt Nam (Ân điển – Nam phương), Hội Thánh Báp tít Việt Nam (Nam phương), Hội Thánh Trưởng Lão Việt Nam và Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm Việt Nam.

+ Năm 2008 Ban Tôn giáo Chính phủ đã tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tổng kết, sơ kết và triển khai chính sách đối với một số lĩnh vực tôn giáo cụ thể thu được kết quả như: tham gia tổng kết Nghị quyết số 25/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) về công tác tôn giáo; sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 01/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin Lành; đánh giá từ cơ sở tổ chức việc 4 năm thực hiện Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

+ Đoàn đại diện Chính phủ Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam dự Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo thế giới lần thứ V tại Nhật Bản và nhận chuyển giao quyền đăng cai tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo thế giới lần thứ VI tại Việt Nam vào năm 2010.

Hoạt động của các tổ chức, cá nhân tôn giáo năm 2009 tiếp tục sôi động, đa dạng và phong phú, đặt ra đối với công tác quản lý nhà nước về tôn giáo một số lĩnh

vực mới cần nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện. Vì vậy, công tác tôn giáo năm 2009 tập trung vào một số nhiệm vụ cơ bản sau:

- Triển khai công tác nghiên cứu tổng kết thực tiễn, chuẩn bị tổng kết 5 năm Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) về công tác tôn giáo.

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về tôn giáo như: đánh giá 4 năm thực hiện Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; đề xuất, bổ sung, chỉnh sửa một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; đề xuất chủ trương, chính sách đối với các tổ chức, cá nhân tôn giáo tham gia chủ trương xã hội hoá về y tế, giáo dục, từ thiện nhân đạo; về giải quyết nhà, đất liên quan đến tôn giáo; về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ (NGO) liên quan đến tôn giáo.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tôn giáo thực hiện đúng chính sách pháp luật; giúp đỡ Giáo hội Phật giáo Việt Nam xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo thế giới lần thứ VI vào năm 2010.

- Triển khai diện rộng việc thực hiện Quyết định số 83/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo; thực hiện từng bước đề án thành lập Trường nghiệp vụ công tác tôn giáo sau khi được phê duyệt.

- Chủ động đấu tranh chống việc lợi dụng tôn giáo phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cản trở quá trình hội nhập

kinh tế quốc tế và công cuộc đổi mới của nhân dân ta.

- Củng cố tổ chức, đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo từ Trung ương tới địa phương; hoàn chỉnh đề án chính sách đối với cán bộ làm công tác tôn giáo.

### **NHỮNG SỰ KIỆN TIÊU BIỂU VỀ TÔN GIÁO VÀ CÔNG TÁC TÔN GIÁO NĂM 2008**

Công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo trong năm 2008 tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của cấp uỷ, chính quyền các cấp, đã thu được nhiều kết quả rất quan trọng. Một số sự kiện tiêu biểu về tình hình tôn giáo và công tác tôn giáo trong năm 2008 sau đây là một trong những biểu hiện của sự quan tâm và kết quả đó:

- *Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc 2008*: Từ ngày 14 đến ngày 17/05/2008, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, Ban Tôn giáo Chính phủ chủ trì phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Uỷ ban Tổ chức quốc tế Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc (IOC) tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc (Vesak) 2008, với sự tham dự khoảng 4.000 đại biểu chính thức, trong đó khách quốc tế khoảng 2.000 người đến từ 74 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đây là lễ hội văn hoá tôn giáo lớn nhất được tổ chức tại Việt Nam từ trước đến nay.

- *Đại lễ tưởng niệm và Hội thảo khoa học nhân kỷ niệm 700 năm ngày mất Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông*: Trong hai ngày 26 và 27/11/2008, tại thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Ban Tôn giáo Chính

phủ, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Đại lễ tưởng niệm và Hội thảo khoa học nhân kỷ niệm 700 năm ngày mất Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông, với sự tham dự khoảng 40 ngàn người. Đại lễ nhằm phát huy những giá trị văn hoá tốt đẹp của Phật giáo và tôn vinh Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông, nhân vật lịch sử cống hiến cho dân tộc, khẳng định truyền thống *uống nước nhớ nguồn* của dân tộc Việt Nam.

- *Đoàn đại diện Chính phủ và Giáo hội Phật giáo Việt Nam dự Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo thế giới lần thứ V tại Nhật Bản*: Từ ngày 30/10 đến ngày 05/11/2008, Đoàn đại diện Chính phủ Việt Nam do ông Nguyễn Thế Doanh - Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ làm trưởng đoàn và đoàn đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Hoà thượng Thích Chơn Thiện - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm trưởng đoàn tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo thế giới lần thứ V tại thành phố Kobe, tỉnh Osaka, Nhật Bản và nhận chuyển giao quyền đăng cai tổ chức hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo thế giới lần thứ VI tại Việt Nam vào năm 2010.

- *Một số tổ chức, hệ phái tôn giáo được công nhận tư cách pháp nhân*: Theo quy định của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo, năm 2008 Nhà nước ta công nhận tư cách pháp nhân cho 03 tổ chức tôn giáo: Cộng đồng tôn giáo Baha'i Việt Nam, Giáo hội Phật Đường Nam Tông Minh Sư đạo, Minh Lí đạo Tam Tông Miếu và 04 hệ phái của đạo Tin Lành: Tổng hội Báp tít Việt Nam (Ân điển – Nam phương), Hội Thánh Báp tít Việt Nam (Nam phương), Hội Thánh Trưởng Lão Việt Nam và Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm Việt Nam.

- *Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg ngày 04/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin Lành:* Ngày 09/01/2008, được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin Lành. Dự và chủ trì Hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng. Hội nghị đánh giá kết quả triển khai Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg về một số công tác đối với đạo Tin Lành, đặc biệt kết quả triển khai tại các tỉnh Tây Nguyên và Bình Phước và các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc và đề ra một số nhiệm vụ chính nhằm thực hiện tốt hơn Chỉ thị nêu trên.

- *Triển khai Quyết định số 83/2007/QĐ-TTg ngày 08/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn giáo và cán bộ, công chức quản lý nhà nước về tôn giáo giai đoạn 2006 - 2010:* trong hai ngày 06/8 và ngày 22/8/2008, Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức hội nghị triển khai Quyết định số 83/2007/QĐ-TTg ngày 08/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn giáo và cán bộ, công chức quản lý nhà nước về tôn giáo giai đoạn 2006 - 2010, hướng dẫn các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung như: xác định đối tượng đào tạo, bồi dưỡng; về phân cấp tổ chức thực hiện; về chương trình, tài liệu và giảng viên; về tiến độ triển khai; về kinh phí thực hiện đề án; chế độ thông tin báo cáo thực hiện đề án để mở rộng việc triển khai vào năm 2009.

- *Hội nghị chuyên đề về công tác đối với Phật giáo Nam tông Khmer:* Ngày 06/10/2008, tại tỉnh Bạc Liêu, Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác đối với Phật giáo Nam tông Khmer lần thứ III, với sự tham gia của 234 đại biểu thuộc Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn đức Ban Trị sự cùng các vị sư sãi Phật giáo Nam tông Khmer thuộc 09 tỉnh, thành phố đồng bằng sông Cửu Long và 04 tỉnh miền Đông Nam Bộ có Phật giáo Nam tông Khmer. Hội nghị nghe báo cáo đánh giá của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các cơ quan hữu quan về việc hướng dẫn, giúp đỡ đối với các hoạt động của Phật giáo Nam tông Khmer; kết quả triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị chuyên đề Phật giáo Nam tông Khmer lần II (năm 2006).

- *Đánh giá 4 năm thực hiện Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 22/2005/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo:* Được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, Ban Tôn giáo Chính phủ triển khai hướng dẫn các tỉnh, thành phố đánh giá 4 năm thực hiện Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo để phục vụ nội dung hội nghị toàn quốc, dự kiến sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 01/2009./.

**Trần Xuân Hiền**  
**(Ban Tôn giáo Chính phủ)**